
Fundur í skólaráði Egilsstaðaskóla  

20. janúar 2020 -  kl.16:00 

Mættir: Ruth, Skarphéðinn Smári, Anna Björk, Málfríður Ó., Sigrún Þöll og Unnar 

Dagskrá:  

1. Reglugerð um skólaráð – starfsáætlun skólaráðs 

2. Frá nemendum 

3. Matsskýrsla Egilsstaðaskóla 

4. Efst á baugi í skólastarfinu – kynning 

5. Önnur mál 

 

1. Ruth fór yfir reglugerð. Nýtt skólaráð ákvað að leita til Ágústs Þórs Margeirssonar um að vera 

fulltrúi í skólaráði fyrir hönd foreldra nemenda í dreifbýli. Ruth lagði til að stefna að tveimur fundum 

til viðbótar fram að vori og að funda á fimmtudögum. Fundir yrðu 19. mars og 14. maí. Skólaráð á að 

halda a.m.k. einn opinnfund á ári. Rætt um að hafa morgunfund – ákvörðun verður tekin um það á 

næsta fundi. 

 

2. Unnar sagði frá, efst á baugi undirbúningur þorrablóts. Skiptar skoðanir hjá nemendum um 

breytingar á vali – eru núna langir dagar í bóklegu á miðvikudögum þegar valið færðist á mánudaga. 

Samt gott að hafa tvenns konar val í gangi í hverri viku. 

 

3. Rætt um matsskýrslu. Ruth sagði frá Sjálfsmatsskýrslu 2018 -2019. Umræða um 

endurmenntun kennara – erfitt aðgengi vegna fjarlægða, kostnaður, mætingaskyldu o.s.frv. 

 

4. Ruth sagði frá því sem er efst á baugi í skólanum. 

 

- Stór árgangur byrjaði í haust og aftur stór hópur væntanlegur næsta haust, einnig margir 

nýir starfsmenn. Stórt verkefni en gekk vel. 

- Sagði frá Lego keppni og árshátíð. Skólinn kominn af stað í Grænfánaverkefninu. Sagði frá 

innleiðingunni sem er farin í gang. 

- Breytingar á vali til að auka verkgreinakennslu á unglingastigi. 

- Nýsköpun – samstarf við ME og PEZ. 

- Námskeið fyrir kennara í nýsköpun og nýsköpunardagur. 

- Héraðshátíð – upplestrarkeppni 12. mars. 

 

5. Engin önnur mál. 

Fundi slitið kl. 16:50 

Sigrún Þöll H. Kjerúlf - ritari 
Sk. Smári Þórhallsson 
Unnar Aðalsteinsson 
Anna Björk Guðjónsdóttir 
Málfríður Ólafsdóttir 
Ruth Magnúsdóttir 
 



 

 


